



Thái Bình

NĂM THỨ 59
THỨ BA
Ngày 19 - 5 - 2020
Số 7907

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

Tháng 5 nhớ Bác

(Xem trang 3)



Nhân dân Thái Bình mừng vui đón Bác ngày 26/3/1962.

Ảnh tư liệu

THÁI BÌNH
Chủ động, sáng tạo
trong học và làm
theo Bác

Trang 4 + 5

**Tổ chức tốt đại hội
đảng bộ các cấp**

Trang 6

**Thêm yêu mảnh đất,
con người Thái Bình**

Trang 10

XÃ LUẬN

Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường chúng ta đi

Hôm nay, muôn triệu con tim người dân Việt Nam bồi hồi xúc động nhớ về vị Cha già kính yêu của dân tộc với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng nhân dân. Người là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác, dân tộc ta đã tự giải phóng mình và giành độc lập, thống nhất non sông, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, Đảng ta đã quy tụ sức mạnh của toàn dân tộc, đưa đất nước không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ý Đảng - lòng dân hòa quyện đã góp phần tạo thế và lực cho đất nước vững bước đi lên.

Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu - đó là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lời căn dặn của Bác, Đảng ta đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng

theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Sinh thời, Bác Hồ dành tình cảm đặc biệt cho Thái Bình với 5 lần Người về thăm. Trong những bước phát triển đi lên của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn thấy Bác cùng hiện diện. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn hướng về Bác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người với tất cả tình cảm thiêng liêng để "...làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt".

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp cả nước đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Do vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, nhất là thấm nhuần tư tưởng của Người về công tác xây dựng Đảng, về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; về tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo tiền đề thắng lợi cho giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.

Thiết thực kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ kính yêu mà hơn lúc nào hết phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc học và làm theo Bác, phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân, xứng đáng là công bộc của nhân dân như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh và tươi đẹp như di nguyện của Bác Hồ muôn vàn kính yêu!

THÁI BÌNH

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà lần thứ XVI

Sáng ngày 18/5, Đảng bộ huyện Hưng Hà long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại biểu các huyện, thành phố tới dự. 267 đại biểu chính thức đại diện cho trên 13.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,31%, vượt mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện. Công nghiệp, xây dựng tăng trưởng cao. Nghề và làng nghề tiếp tục được duy trì, phát triển. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Sự nghiệp văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%; 100% các trường trong huyện đạt chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nhanh, bền vững



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Đại hội.

Ảnh: THÀNH TÂM

gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển đô thị; phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,66%/năm trở lên; đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng trở lên; 30% trở lên số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã đạt được. Đồng chí khẳng định, những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã tạo vị thế mới cho huyện; đóng góp rất lớn vào thành tựu chung của tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đó cũng là những tiền đề để Hưng Hà đẩy nhanh nhịp độ phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ ra những

tồn tại, hạn chế, khuyết điểm huyện Hưng Hà cần khắc phục. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà cần phấn đấu là địa phương tiếp tục đi trước, là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua của tỉnh. Vì vậy, bên cạnh việc đánh giá đầy đủ, đúng mức những kết quả, thành tựu đã đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận các khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trên cơ sở đó đặt ra tầm nhìn, mục tiêu vừa có tính dài hạn vừa đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt. Có giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn đó. Vấn đề đặt ra là phải tạo được sự thống nhất trong hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Mục tiêu cao nhất, trọng tâm nhất, xuyên suốt là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Song song với phát triển kinh tế, cần chú trọng gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thực hiện

tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục phát huy cao độ sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân, nhân lên sức mạnh của nhân dân. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tập trung nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong ba ngày, từ ngày 17 - 19/5/2020.

MAI THUR - ĐÀO QUYÊN

Đề xuất điều chỉnh miễn, giảm mức thu phí, lệ phí và giá nước sinh hoạt

Chiều ngày 18/5, UBND tỉnh họp nghe Sở Tài chính báo cáo về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí, giảm giá nước sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch Covid-19; nghe Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh báo cáo giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành về phương án đề xuất cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 phí và 7 lệ phí do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực. Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh

xã hội ứng phó với dịch Covid-19; rà soát các khoản phí, lệ phí do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực và đề xuất của các sở, ngành, đơn vị, huyện, thành phố; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh giảm mức thu một số phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời, đề xuất thời điểm áp dụng mức thu phí, lệ phí điều chỉnh giảm. Sở Tài chính cũng đề xuất giảm giá nước sinh hoạt và giá các dịch vụ thiết yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổng hợp đề trình tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh, trong đó đề xuất theo hai nội dung bao gồm các loại phí, lệ phí có thể miễn 100%

và các loại phí, lệ phí có thể giảm (tối thiểu phải giảm được 50%) do không thể thực hiện miễn 100% trong danh mục các loại phí, lệ phí do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực và thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh với thời gian thực hiện miễn, giảm các loại phí, lệ phí là 3 tháng; đồng thời, giao Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của các bộ, ngành trung ương. Đối với giá nước sinh hoạt, trên cơ sở tình hình thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Hội Nước sạch tỉnh đó là miễn thu tiền nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian 3 tháng, từ tháng 3 - 5/2020 với sản lượng nước thực tế sử dụng tối đa 5m³/hộ/tháng.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh báo cáo giải

trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành về phương án đề xuất cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Diêm Điền. Công ty có 100% vốn nhà nước với ngành nghề kinh doanh chính là đóng tàu và cấu kiện nổi, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy..., có cảng biển loại II nằm ở vị trí thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế của vùng. Nếu Công ty được Chính phủ xem xét phê duyệt phương án cổ phần hóa thì sẽ giải quyết được các vướng mắc liên quan đến xử lý tài sản, công nợ phải thu; đồng thời, thu hút được nhà đầu tư có tiềm lực về kinh tế và năng lực quản lý đầu tư vốn, công nghệ, trên cơ sở đó xây dựng phương án cơ cấu lại nhằm khai thác hết tiềm năng, thế mạnh hiện có của Công ty. Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh xem xét, nghiên cứu lại phương án thực hiện đối với Công ty bảo đảm đem lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với tình hình thực tế và đúng quy định của pháp luật.

MINH HUONG